

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông: Quốc tịch:
 Số đăng ký cổ đông:
 Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD/Mã GDCK số:
 Do cấp ngày:
 Địa chỉ liên lạc/ Trụ sở chính:
 Số lượng cổ phần sở hữu (tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/09/2022) cổ phần
 Số phiếu biểu quyết: (1 cổ phần tương ứng 1 phiếu biểu quyết)
 Người đại diện theo ủy quyền:

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“**Vietjet**”) căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề được nêu cụ thể ở phần III. Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông này.

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua thứ tự ưu tiên thực hiện các phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01-22/VJC-ĐHĐCĐ-NQ ngày 28/05/2022 (theo nội dung Tờ trình số 10-22/VJC-HĐQT-TT ngày 29/09/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không VietJet đính kèm).			
2	Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% dựa trên vốn điều lệ tối đa dự kiến sau khi hoàn tất chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức (theo nội dung Tờ trình số 11-22/VJC-HĐQT-TT ngày 29/09/2022 và Phụ lục của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không VietJet đính kèm).			
3	Thông qua việc điều chỉnh chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 12-22/VJC-HĐQT-TT ngày 29/09/2022 và các phụ lục đính kèm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng không VietJet.			
4	Thông qua việc thành lập hiện diện thương mại tại thị trường nước ngoài (theo Tờ trình số 13-22/VJC-HĐQT-TT ngày 29/09/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hàng không VietJet).			



IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời (mục III), có họ tên, chữ ký của Cổ đông là cá nhân hoặc họ tên, chữ ký của đại diện hợp pháp và con dấu của Cổ đông là tổ chức đến Công ty theo cách thức và thời hạn nêu tại Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông số 01 - 22/VJC-HĐQT-TB ngày 29/09/2022.

V. HƯỚNG DẪN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý Cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào Phiếu lấy ý kiến nêu tại mục III bằng cách đánh dấu (x) vào các cột Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Vietjet theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trong phong bì dán kín về văn phòng Vietjet theo địa chỉ: Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư – Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, Tầng 8, Tòa nhà Vietjet Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh; hoặc
- Gửi fax: 028 3547 1865; hoặc
- Scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) vào địa chỉ thư điện tử (email): ir@vietjetair.com

Đối với các cổ đông tổ chức, văn bản ủy quyền phải do Người đại diện phần vốn góp tại Vietjet hoặc Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó ký. Để ủy quyền, cổ đông tổ chức gửi hồ sơ ủy quyền đến Vietjet bao gồm Giấy ủy quyền và bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền. Đối với Bên Ủy quyền là tổ chức nước ngoài: ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện cho ý kiến cần gửi bản scan văn bản ủy quyền về Vietjet để xác minh tính hợp lệ của văn bản ủy quyền. Quý Cổ đông có thể gửi bản scan văn bản đến địa chỉ email: ir@vietjetair.com và bản chính đến Vietjet trước 17h00 ngày 11/10/2022 theo địa chỉ bên trên.

Thời gian biểu quyết: từ 08 giờ 00 sáng ngày 30/09/2022 đến 17 giờ 00 ngày 11/10/2022.

Toàn bộ tài liệu được cập nhật trên Website Vietjet (<http://ir.vietjetair.com/Home/Menu/>)

Trường hợp quá thời hạn trên mà Quý cổ đông không có ý kiến phản hồi, HĐQT Vietjet xem như Quý Cổ đông không có ý kiến đối với các vấn đề trên.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG (*)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH HÀ

(*) Ký và ghi rõ họ tên nếu Cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức.